

ร่วมกันดับไฟ ใส่ใจการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ



เรดิสันบลู พลาซ่า กรุงเทพ เข้าร่วมรณรงค์ในโครงการ Earth Hour 2017

เรดิสันบลู พลาซ่า กรุงเทพ ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ Earth Hour 2017 ซึ่งจะนำมาสู่การสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

เรดิสันบลู พลาซ่า กรุงเทพ แสดงจุดยืนการสนับสนุนให้ใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ด้วยการร่วมเป็นหน้าหนึ่งใจเดียวกันในโครงการ Earth Hour ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 9.30 น. ผู้คนหลายล้านคนรวมถึงองค์กรต่างๆจากทั่วโลกจะร่วมมือกันเพื่อแสดงพลังเพื่อตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมีผลกระทบต่อคนในรุ่นต่อไป โดยการไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น เช่น แสงไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

ในช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ประจำปีนี้ เรดิสันบลู พลาซ่า กรุงเทพ ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะปิดสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของโรงแรม และ แสงไฟอื่น ภายในโรงแรม เช่น ร้านอาหาร และ ในร้านค้าอื่นๆ ซึ่งจะนำเทียนมาใช้แทนไฟฟ้า ในทุกที่มีความเหมาะสมแต่ยังคงมีความปลอดภัยกับแขกของโรงแรม นอกจากนี้ โรงแรมยังปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และ จะทำการเซ็คอินให้กับแขกของโรงแรมที่มาพักในช่วงเวลา Earth Hour โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ในส่วนบี ชาร์ป และ บีสวีท ชั้นล็อบบี้ของโรงแรมก็เข้าร่วมในโครงการ “ถอดปลั๊ก” ในครั้งนี้ ด้วยดนตรีเสียงเพราะจาก เมยีน หวัง ในรูปแบบอะคูสติคด้วย

นอกจากนี้เรดิสันบลู พลาซ่า กรุงเทพ ยังได้เชิญให้แขกผู้เข้าพักมาร่วมกิจกรรมของ Earth Hour 2017 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักในเรื่องนี้ในวงกว้าง

“พวกเราชาวเรดิสันบลู พร้อมกับเวนิวส์ กรุงเทพ มีความเชื่ออย่างยิ่งว่า จากการเข้าร่วม ในโครงการ Earth Hour จะแสดงถึงความใส่ใจและความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเรา ในการที่มอบสิ่งดีๆ คืนให้กับโลก รวมถึงร่วมป้องกันและสร้างอนาคตที่ดีให้กับคนในรุ่นต่อไปด้วย เรายังมีการส่งเสริมให้แขกของเรา รวมถึงผู้คนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ มาเข้าร่วมในโครงการนี้ด้วย” ปีเตอร์ เฟอร์ธ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม เรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพ กล่าว

#

เกี่ยวกับโรงแรมเรดิสันบลู พลาซ่า กรุงเทพ

เรดิสสันบลู เป็นหนึ่งในแบรนด์โรงแรมชื่อดังระดับโลก ด้วยมาตรฐานการบริการที่ทันสมัย เต็มไปด้วยสีสน และความน่าประทับใจ การันตีโดยปรัชญาการให้บริการแบบ Yes I Can! โรงแรมเรดิสสันบลู พลาซ่า กรุงเทพฯ ประกอบไปด้วยห้องพัก 290 ห้อง พร้อมการตกแต่งแนวร่วมสมัย มีห้องจัดประชุมและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างครบครัน รวมถึงห้องอาหาร บาร์ สถานที่และกิจกรรมเพื่อความผ่อนคลาย ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจบนถนนสุขุมวิท ใกล้กับศูนย์ประชุมนานาชาติ แวดล้อมด้วยย่านอาหารและแหล่งบันเทิงระดับไฮเอนด์ และไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน และแอร์พอร์ต ลิงค์ พร้อมสรรพเพื่อต้อนรับทั้งนักธุรกิจและแขกที่เสาะหาประสบการณ์การเข้าพักอย่างมีสไตล์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรมเรดิสสันบลูได้ที่ www.radissonblu.com/plazahotel-bangkok

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

รุักษิณา สุภัทท์นันท์กุล

มิดาส คอมมิวนิเคชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล

อีเมล: ruksina@midas-pr.com

โทร: +66 08 304 8870

เว็บไซต์: www.midas-pr.com

อาภาพรรณ วรมิตร

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์, โรงแรมเรดิสสันบลู พลาซ่า กรุงเทพฯ

อีเมล: pr.bangkok.blu@radisson.com

โทรศัพท์: +66 302 3499 มือถือ: +66 87 499 6585

เว็บไซต์: <http://www.venuesbkk.com/>